

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 30.84 แนวโน้มอ่อนค่าลง กรอบ 30.82 - 30.92

\*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.84 อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อนที่ระดับ 30.78 แนวโน้มอ่อนค่าตามปัจจัยหนุนที่ลดลง บวกดอลลาร์แข็งค่าขึ้น คาดกรอบวันนี้ 30.82 - 30.92

\*นายจิตติพล พุกษามะธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เงินบาทเปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.84 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อนที่ระดับ 30.78 บาท/ดอลลาร์ ในสัปดาห์นี้ เงินดอลลาร์น่าจะแข็งค่ากลับขึ้นได้ จากแนวโน้มนโยบายการเงินที่เข้มงวดกว่าที่ตลาดมองไว้ (ลดดอกเบี้ย 0.25% ในวันที่ 31 ก.ค.) ถ้าจีดีพีสหรัฐไตรมาส 2 รายงานออกมาสูงกว่าที่คิด ขณะที่ค่าเงินฝั่งยุโรป ก็จะเข้าสู่ช่วงที่มีปัญหาการเมืองและนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นด้วย

ด้านปัจจัยสนับสนุนเงินบาทสัปดาห์นี้จะเริ่มลดลง เพราะราคาทองมีโอกาสพักฐานและภาพรวมการค้าไทยก็ดูจะชะลอตัวลง เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในเอเชีย โดยคาดการณ์เงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.82 - 30.92 บาท/ดอลลาร์ และมองกรอบสัปดาห์นี้ 30.60 - 31.10 บาท/ดอลลาร์

สำหรับเศรษฐกิจทั่วโลกสัปดาห์นี้ ต้องติดตามนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษ การประชุมธนาคารกลางยุโรป และการรายงานจีดีพีสหรัฐ เริ่มจากวันอังคาร ความวุ่นวายในอังกฤษดูจะกลับมาอีกครั้ง ถ้า Boris Johnson ได้รับการเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษ เนื่องจากมีความเป็นไปได้มากที่จะผลักดันให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อตกลง (No Deal Brexit)

ต่อมาในวันพฤหัสบดี คาดว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะ “คง” อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Deposit Rate) ที่ระดับ -0.40% และมีโอกาสที่จะเซอร์ไพรซ์ตลาดด้วยการลดดอกเบี้ย นอกจากนี้เชื่อว่า ECB จะส่งสัญญาณว่านโยบายการเงินยุโรปยังสามารถผ่อนคลายได้ และพร้อมที่จะลดดอกเบี้ย หรือซื้อสินทรัพย์(QE)เพื่อหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซน

และในวันศุกร์ คาดว่ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะรายงานการขยายตัวของเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2 (ประมาณครั้งแรก) ที่ระดับ 1.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา (ปรับเป็นรายปี) ซึ่งถือเป็นการชะลอตัวลงอย่างชัดเจนจากไตรมาสแรก เนื่องจากเป็นช่วงที่บริษัทในฝั่งสหรัฐ ลดการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลง

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.19 วันศุกร์ 96.77

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 869.55 ล้านบาท

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 103.91 ล้านบาท

\*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 30.760 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้